



รอบรู้ห้องกา ท.ร.น.



สารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายเดือน)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561



- ▶ **อัตลักษณ์** นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
- ▶ **เอกลักษณ์** การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
- ▶ **วิสัยทัศน์** เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล
- ▶ **ปรัชญา** พหุปัญญาเพื่อชุมชน

▶ **พันธกิจ**

- 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- 2) สร้างผลผลิตจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
- 3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

▶ **ปณิธาน**

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญาสามารถพัฒนาตนเองให้เทียบพร้อมด้วยวิชาการจริยธรรมและคุณธรรม

รอบรู้เหลืองกา
ทรน

ที่ปรึกษา

- ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชลล์ โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
- นางณัฐยา จอมพุกรา
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
- นางจัทมาภักดิ์ กิณโณศรี
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ฝ่ายข่าว

- นายเสงี่ยม วงษาเวียง
- นางสาวนุชนทริกา กุฬาทลวง
- นางสาวเสาวลักษณ์ นุตสสินทา
- นายอธิษฐ์ เจริญวัฒน์ชัย

เรียบเรียงข่าว-ออกแบบ-พิสูจน์อักษร

- นางปิยะฉัตร ธนภัทรธวานันท์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4375 4315



*Heart of
the Northeast*

50 YEARS
1968 - 2018

**MAHASARAKHAM
UNIVERSITY**

- 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)
- 28 มิถุนายน 2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตมหาสารคาม (มศว มค.)
- 27 มีนาคม 2511 วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาสารคาม (วศ. มค.)



ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน ระดับอุดมศึกษา

กล้าใหม่...ไฟรู้
ปีที่ 12

กลุ่มนิสิตจากคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โนนาม “ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต” นำโดย นายเกียรติจิรัส แก้วพวง นำเสนอผลงาน ชื่อ “โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน” โดยมี อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อัสสระไพบูลย์ และ อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ จากภาควิชาการจัดการ คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ควารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 280,000 บาท จากการแข่งขันโครงการกล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน ระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ SCB Challenge กล้าใหม่..ไฟรู้ ปี 12 ระดับอุดมศึกษา “พลังแผ่นดิน ปัญญาแผ่นดิน” ซึ่งมีการนำเสนอโครงการเข้าร่วม 191 โครงการ จาก 51 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ เป็นการนำรูปแบบการดำเนินงานธนาคารมาใช้แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว พืช ผัก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรชุมชนบ้านหนองคู-ศรีวิสัย ต.หนองปลิง จ.มหาสารคาม ซึ่งโครงการนี้ ทีมนิสิตได้ร่วมกับปราชญ์ชุมชนและนักวิชาการทางการเกษตร จัดตั้ง “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว พืช ผักของชุมชน” ถ่ายทอดความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้าน และติดตั้งระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ของตนเองมาฝากไว้ และสามารถแลกเปลี่ยนรับเมล็ดพันธุ์ของคนอื่นกลับไปปลูกได้ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแข็งแรงในการเพาะปลูกโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อ ซึ่งในอนาคตยังสามารถขยายผลในการสร้างรายได้จากการฝากเมล็ดพันธุ์ที่ธนาคารได้อีกด้วย





บุญหลวง นมัสการ ปิดทอง สร้างน้ำ พระพุทธกันทรวิชัย อภิสัมัยธรรมนายก



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานบุญหลวง “นมัสการ
สร้างน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัย อภิสัมัยธรรมนายก และแห่
ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561” เพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและประชาชนได้ร่วมทำบุญไหว้พระและสร้างน้ำพระ
พุทธกันทรวิชัย อภิสัมัยธรรมนายก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองชาวอีสานและเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมรำลึกถึงในหลวง
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย
พระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสเสด็จมาเททองหล่อองค์พระพุทธรูป
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2524 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน
จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ สร้างน้ำ แห่ดอกไม้ โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
ประธานทำพิธี มีบุคลากรและนิสิตกว่า 1,000 คน ร่วมใจรำถวาย
พระพุทธกันทรวิชัยและรำเฉลิมฉลอง 50 ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำโดย คณาจารย์และนิสิตจากสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม-
ศาสตร์ และวงโปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

20 เมษายน 2561 ณ ลานด้านหน้าหอพระ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



รื่นเริง เบิกบาน
สงกรานต์
2561



10 เมษายน 2561 ณ บริเวณสวนป่า ช้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด รดน้ำขอพร รำวง เล่นน้ำสงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดเทพีประเภทสอง ประกวดแต่งกายสวยงาม และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานรื่นเริง ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีประจำปีแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยในปีนี้ นางสาวสุภาพร แจ่มหาญ จากสำนักวิทยบริการ ควัรางวัลชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต์





มอบทุนการศึกษานักกีฬาว่าเหรียญ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนา “การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและเชิดชูเกียรตินักกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560” พร้อมมอบทุนการศึกษานักกีฬานิสิตที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยทีมนักกีฬาสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้รวม 22 เหรียญ ประกอบด้วย 6 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง และประเภทกีฬาสาธิต จำนวน 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จัดอยู่ในอันดับที่ 13 จาก 112 สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม โดยมีผู้บริหาร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา



รางวัลเพาะกาย “งาช้างดำเกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ศุภรันทน์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อายุ 64ปี (ผู้จัดการทีมกีฬาเพาะกายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 จากการแข่งขันกีฬาเพาะกายประเภทสปอร์ตฟิสิกชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป ความสูง 170 ซม. ขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “งาช้างดำเกมส์” โดยมีจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพ

27 เมษายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์
ห้างราโอเปอร์มาร์ท จังหวัดน่าน



ศึกษาดูงาน ม.ขอนแก่น และ ม.นเรศวร

23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 24 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร : การศึกษาดูงานและการให้บริการที่ดีของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 โดยมีนายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำคณะผู้บริหารสายสนับสนุนและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 30 คน เดินทางเพื่อเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารงาน และการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทรศิลา รองอธิการบดี นายประจันต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อำนวยการกองฯ ร่วมต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป



มมส ร่วมใจ ลดการใช้พลาสติก

วิธีง่ายๆ!!! f No Plastic Campaign MSU

ภาชนะส่วนตัว
ใช้ซ้ำได้

ลดพลาสติก
ลดขยะ



ร่วมด้วย
ช่วยกัน

ศิษย์เก่า

..รู้ใจเหลือใจเท่า

ศิษย์เก่า มมส

คว่ำรางวัลชนะเลิศ 1,000,000 บาท

ศิลปกรรมช่างเผือก ครั้งที่ 7

ผลงาน ลูกหลาน ชาวนา



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ นายบุญนำ สาสุด ศิษย์เก่าสาขาทัศนศิลป์ รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสส่งผลงานชื่อ “ลูกหลานชาวนา” : สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 181 x 200 เซนติเมตรคว่ำรางวัลชนะเลิศจากการประกวดศิลปกรรมช่างเผือก ครั้งที่ 7 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจัดแสดง ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 24 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีพระราชทานรางวัล ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

“แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”



MSU Green University 2017

by : UI GreenMetric World University Ranking

ปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อันดับที่ 14 ของประเทศ
และได้อันดับที่ 230 จาก 619 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

อันดับที่
14th
of Thailand

อันดับที่
230th
of World



ASEAN Plus Three Festival 2018

1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยภูมิรินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) ราชอาณาจักรกัมพูชา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน : สาขาภาษาเขมร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย นางสาวศิริเมธพร ประทุมทิพย์ นางพัชรา ขวัญเมือง นางสุกัญญา งามชมพู และอาจารย์ชัยวัฒน์ เสาทอง นำบุคลากรและนิสิตรวม 13 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน ASEAN Plus Three Festival 2018 ตามคำเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และ Royal University of Phnom Penh โดยภายในงานได้ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การรำบายศรี การละเล่นเด็กไทย ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผ้าฝ้าย และอาหารไทยที่หลากหลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก โอกาสนี้ นายปัญญาธิกร พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561





สัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทยก้าวไกลสู่สากล

2-4 เมษายน 2561 ณ ลานชั้น 1 สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด : ประจำปีการศึกษา 2560 "อนุรักษ์มรดกไทย ก้าวไกลสู่สากล" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และให้บริการด้านต่างๆ แก่ นิสิต อาจารย์ และประชาชน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการ กล่าวรายงานซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การขับร้องบรรเลงเพลงพื้นเมือง เดินแบบผ้าไทย การบรรยายวิถีชีวิตชนเผ่าไทลื้อ การประกวด MSU Library Ambassador นิทรรศการผ้าคราม การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการวิจัย (Endnote) โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมงานด้วยความสนใจ





นายกรัฐมนตรี มอบโล่ชื่นชมความกล้าหาญ

17 เมษายน 2561 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการพัฒนชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวณัฐกานต์ หมื่นพล อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติความกล้าหาญทางจริยธรรม ในการเปิดเผยการทุจริตเงินเพื่อผู้ยากไร้ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานมอบ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี



Hotel Brand Inspiration Competition 2018

22 เมษายน 2561 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน 'Hotel Brand Inspiration Competition 2018 : A Luxury Galaxy & Digital Collection Runway' ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชา MICE Business Management หลักสูตรนานาชาติสาขา International Tourism Management โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้นำเสนอผลงานแคมเปญด้านการตลาดและการขายธุรกิจโรงแรม สำหรับสร้างทักษะวิชาชีพและให้สามารถแข่งขันด้านวิชาชีพในอนาคตไม่ซีได้จริงในอนาคต โดยมี ดร.ละเอียต ศิลาน้อย คณบดีคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานเปิดงาน มีคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมงานกว่า 200 คน



6-8 เมษายน 2561 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรม Sule Shangri-La กรุงเทพมหานคร ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า



คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ เข้าร่วมงานนิทรรศการหลักสูตรนานาชาติระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย ประจำปี 2561 (Thai Educational Fair 2018) พร้อมเข้าร่วมเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรโดยมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเข้าร่วม 23 แห่ง



รางวัล "ดีเยี่ยม" ประกวดผลงานสหกิจศึกษา

5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมพันธ์ 1 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และ นางสาวภัทรสุดา บรรยงค์ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว่ำรางวัล "ดีเยี่ยม" จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสหกิจศึกษา เครื่องข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในผลงานชื่อ "Recycle waste washing water of M/C ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียจากการล้างกระจกมาใช้ใหม่" โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ เป็นที่อาจารย์ปรึกษา มีคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดี



เปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16



5 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16 เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมโลกตะวันออกจากการปฏิบัติจริง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในงานจัดให้มีการแสดงชุดเครื่องแต่งกายประจำชาติ ซุ้มฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรม และการจัดแสดงอาหารนานาชาติ ได้แก่ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย โดยในปีนี้ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทางวิชาการภายนอกหลายหน่วยงาน อาทิ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีแห่งประเทศไทย สถาบันขงจื่อ ศูนย์เจงงา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สำนักงานจัดหางานมหาสารคาม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานด้วยบรรยากาศคึกคักและมีรอยยิ้มแห่งมิตรภาพของโลกตะวันออก





27-29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวลละออง อรรถศรีงสรรค์ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 2 รักษาการแทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา เป็นประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ทั้งนี้ มีผู้แทนสภาคณาจารย์จำนวน 28 สถาบัน เข้าร่วม



21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดนักศึกษาทั่วไป โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เขาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ” โดย อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินพิการ ครูสอนศิลปะ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และจิตรกรอิสระ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ชีวิตและก้าวข้ามขีดจำกัดสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีตนเอง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเองให้มากยิ่งขึ้น



6 เมษายน 2561 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ นำข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันจักรี” วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริย์ไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์



25 เมษายน 2561 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม

ขอเชิญร่วมงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14



MRC#14

50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
‘ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน’

50 years Mahasarakham University :
Public Devotion is a Virtue of the Learned



6-7 กันยายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



มมส TOP 10 ในไทย

ติดอันดับ

จากการจัดอันดับของ
สถาบัน Round University Ranking (RUR)

ติดอันดับที่
779
ของโลก

ติดอันดับที่
10
ในไทย



โดยมีตัวชี้วัดคือ

- ด้านการสอน
- ด้านการวิจัย
- ด้านความมั่นคงทางการเงิน
- ด้านความเป็นนานาชาติ

จากการจัดอันดับของสถาบัน UNIVERSITY RANKING (RUR) : 9 เมษายน 2561

KTAC' 5
CALL FOR PAPERS
19th - 20th JULY,
2018
THE 5th INTERNATIONAL JOINT
CONFERENCE ON KOREAN
STUDIES AND THAI STUDIES
KOREAN STUDIES - THAI STUDIES IN
ASEAN

50 YEARS MAHASARAKHAM UNIVERSITY

IMPORTANT DATES

Abstract Submission Deadline	February 27 th , 2018
Notification of Acceptance	March 16 th , 2018
Full Paper Submission Deadline	April 30 th , 2018
Registration Deadline	May 31 st , 2018
Final Registration Deadline	June 18 th , 2018

REGISTRATION FEES

Presenter (Student)	1,500 Baht
Presenter (Non-Student)	2,000 Baht
Participant	1,000 Baht

CONTACT INFORMATION

Korean Section, The Department of Thai and Oriental Languages,
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University,
Kantarakulrajavidyalaya Mahasarakham 44130 Thailand
Tel. +1961 4375 4349 Ext. 4772, Mobile +1961 81 9541103
E-mail: kanokkun_m30@gmail.com
Facebook: <https://www.facebook.com/koreanstudiesmsu/>
<http://www.msu.ac.th/>



ขอเชิญส่งผลงานวิจัย
และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC' 5)

19 – 20 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
(สาขาวิชาภาษาเกาหลี) โทรศัพท์ 0 4375 4772

มือถือ 081 954 1103 E-mail : Kanokkun_m30@gmail.com

FB : <https://www.facebook.com/koreanstudiesmsu/>

www.msu.ac.th



f facebook

MahasarakhamUni



You TubeTH
msutubeThailand



รอบรู้เรื่องกา
MSU



ชมข่าว มมส
ผ่านทางสมาร์ทโฟน
เพียงแค่สแกน QR Code

ข่าวสารความเคลื่อนไหวในมือคุณ



ผลิตโดย
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 1
ตำบลมหาชัย อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4375 4315
e-mail : info@msu.ac.th

MSU RADIO
102.25 MHz

